
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 117  �  117. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um stækkun hjúkrunarheimilisins Sóltúns.

Frá Ástu Möller.

Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að teknar verði upp viðræður við rekstraraðila hjúkr-
unarheimilisins Sóltúns um viðbyggingu fyrir þjónustu við aldraða sem þarfnast vistunar á
hjúkrunarheimili?


